



คำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ที่ ๕๑ /๒๕๖๖
เรื่อง การตรวจลงตราและการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา
ให้กับคนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร

ตามคำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ ๔๙/๒๕๕๘ เรื่อง การตรวจลงตราและการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราให้กับคนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ ๒๒๙/๒๕๖๔ เรื่อง การตรวจลงตราและการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราให้กับคนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดเหตุผลและความจำเป็น หลักเกณฑ์การพิจารณา และรายการเอกสารประกอบการพิจารณาในการขอรับการตรวจลงตราและเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา นั้น

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงเหตุผลและความจำเป็น หลักเกณฑ์การพิจารณา และรายการเอกสารประกอบการพิจารณาในการขอรับการตรวจลงตราและเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓ ของระเบียบสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจลงตราและการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จึงออกคำสั่งไว้ ดังต่อไปนี้

๑. ให้ยกเลิก

๑.๑ คำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ ๔๙/๒๕๕๘ เรื่อง การตรวจลงตราและการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราให้กับคนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

๑.๒ คำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ ๒๒๙/๒๕๖๔ เรื่อง การตรวจลงตราและการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราให้กับคนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

๒. กำหนดเหตุผลและความจำเป็น หลักเกณฑ์การพิจารณา และเอกสารประกอบในการขอรับการตรวจลงตราและเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา ตามตารางแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

พลตำรวจโท

(ภาคภูมิภักดิ์ สัจจพันธ์)
ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

ตารางแสดงเหตุผลและความจำเป็น หลักเกณฑ์การพิจารณา และเอกสารประกอบในการขอรับการตรวจลงตราและเปลี่ยนแปลงประเภทการตรวจลงตรา ตามคำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ ๕๑ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

เหตุผลและความจำเป็น	หลักเกณฑ์การพิจารณา	รายการเอกสาร
<p>๑. การปฏิบัติหน้าที่ราชการ</p>	<p>พิจารณาอนุญาตตามเหตุผลและความจำเป็นที่ขอ</p>	<p>๑. แบบคำขอ ๒. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอ ๓. หนังสือรับรองการขอรับการตรวจลงตราหรือเปลี่ยนแปลงประเภทการตรวจลงตราจากส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า</p>
<p>๒. กรณีมีเหตุจำเป็นทางธุรกิจ ๒.๑ กรณีมีเหตุจำเป็นทางธุรกิจ เช่น จะต้องอยู่ปฏิบัติงานในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น</p>	<p>๑. ตำแหน่งที่ขอ คนไทยทำได้หรือไม่ และงานที่คนต่างด้าวขอทำให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ๒. คนต่างด้าวต้องมีความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ในการทำงานตามที่ขออนุญาตและสอดคล้องกับธุรกิจของนายจ้าง และมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการขอรับการตรวจลงตราหรือเปลี่ยนแปลงประเภทการตรวจลงตรา ๓. เป็นการนำเงินตราต่างประเทศเข้ามาหรือเป็นกิจการที่นำเงินเข้ามาใช้จ่ายในประเทศไทย หรือเป็นการสร้างงานแก่คนไทย หรือเป็นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาถ่ายทอดให้แก่คนไทย</p>	<p>๑. แบบคำขอ ๒. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอ ๓. หนังสือรับรองการจ้างงานและหนังสือชี้แจงความจำเป็นในการจ้างคนต่างด้าว ๔. สำเนาหลักฐานการจดทะเบียนขององค์กรนั้น เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทหรือการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนฉบับนายทะเบียนรับรองไม่เกิน ๖ เดือน ๕. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นฉบับนายทะเบียนรับรองไม่เกิน ๖ เดือน (ถ้ามี) ๖. สำเนาหลักฐานการศึกษาและหลักฐานการทำงานหรือหนังสือรับรองวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ทำงานแบบที่ สตม.กำหนด ๗. แบบหนังสือรับรองการจ้างตามแบบที่ สตม.กำหนด ๘. งบการเงินและรายการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลพร้อมใบเสร็จรับเงินปีล่าสุด (ถ้าไม่มีให้ชี้แจง) ๙. จุรกิจการค้ำระหว่างประเทศ (สำนักงานผู้แทน) สำนักงานภูมิภาคและบริษัทข้ามชาติ (สำนักงานสาขา) ไม่ต้องแสดงเอกสารตามข้อ ๕ และข้อ ๘</p>

เหตุผลและความจำเป็น	หลักเกณฑ์การพิจารณา	รายการเอกสาร
<p>๒.๒ กรณีมีเหตุจำเป็นทางธุรกิจใ อุตสาหกรรมเป้าหมายที่ภาครัฐต้องสนับสนุน ๑๘ ประเภท และวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ตามผนวก ก</p>	<p>มีหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระบุว่า เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ภาครัฐต้องการ สนับสนุน ๑๘ ประเภท และวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup)</p>	<p>รายการเอกสาร</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. แบบคำขอ ๒. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอ ๓. หนังสือรับรองการจ้างงานและหนังสือชี้แจงความจำเป็น ในการจ้างคนต่างด้าว (ถ้ามี) ๔. สำเนาหลักฐานการจดทะเบียนขององค์กรนั้น เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือการจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนชื่อบริษัททะเบียนรับรองไม่เกิน ๖ เดือน ๕. หนังสือรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับรองว่าเป็น อุตสาหกรรมเป้าหมายที่ภาครัฐต้องการสนับสนุน ๑๘ ประเภท และวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup)
<p>๓. กรณีเพื่อการลงทุนไม่น้อยกว่า ๑๐ ล้านบาท</p>	<ol style="list-style-type: none"> ๑. มีหลักฐานการโอนเงินเข้าสู่ประเทศไทย ไม่น้อยกว่า ๑๐ ล้านบาท ๒. มีหลักฐานการลงทุนโดยการซื้อ หรือเช่า ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี ห้างหุ้นส่วนในอาคารชุดจาก หน่วยงาน หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในราคาซื้อ หรือเช่าไม่น้อยกว่า ๑๐ ล้านบาท หรือ ๓. มีหลักฐานการลงทุนโดยการฝากเงินประจำ กับธนาคารพาณิชย์ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยซึ่งมีผู้ถือ หุ้นเป็นคนสัญชาติไทยเกินกว่าร้อยละ ๕๐ ไม่น้อย กว่า ๑๐ ล้านบาท หรือ ๔. มีหลักฐานการลงทุนโดยการซื้อพันธบัตร ของทางราชการหรือของวิสาหกิจไม่น้อยกว่า ๑๐ ล้านบาท หรือ ๕. มีหลักฐานการลงทุนร่วมกันตาม (๒), (๓) หรือ (๔) ไม่น้อยกว่า ๑๐ ล้านบาท 	<ol style="list-style-type: none"> ๑. แบบคำขอ ๒. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอ ๓. สำเนาหลักฐานการโอนเงินจากต่างประเทศเข้าสู่ประเทศไทย ไทยจากธนาคาร หรือนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด หรือบริษัท มหาชนจำกัด หรือนิติบุคคลอื่น ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศกำหนด ๔. สำเนาสัญญาซื้อขายห้องชุดและสำเนารายการจดทะเบียน แสดงการเป็นเจ้าของห้องชุดจากส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง (เฉพาะกรณีซื้อห้องชุด) หรือสำเนาสัญญาเช่าระยะยาว หรือ ๕. หนังสือรับรองการมีเงินฝากจากธนาคารและสำเนา หลักฐานการฝากเงิน (เฉพาะกรณีลงทุนโดยการฝากเงิน) หรือ รายการหรือบัญชีรายรับรายจ่าย (เฉพาะกรณีลงทุนซื้อพันธบัตรของทาง ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ)

เหตุผลและความจำเป็น	หลักเกณฑ์การพิจารณา	รายการเอกสาร
<p>๔. การลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ได้รับการรับรองและร้องขอจากกระทรวง ทบวง กรมที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. แบบคำขอ ๒. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอ ๓. หนังสือรับรองการขอรับการตรวจลงตราหรือเปลี่ยนแปลงประเภท การตรวจลงตราจากส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า</p>
<p>๕. การลงทุนหรือการอื่นที่เกี่ยวกับการลงทุน ภายใต้งบประมาณว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน</p>	<p>พิจารณาอนุญาตตามเหตุผลและความจำเป็นที่ขอ</p>	<p>๑. แบบคำขอ ๒. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอ ๓. หนังสือรับรองการขอรับการตรวจลงตราหรือเปลี่ยนแปลงประเภท การตรวจลงตราจากส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า</p>
<p>๖. การศึกษา แบ่งเป็น ๖.๑ ครู หรืออาจารย์ หรือผู้สอน ๖.๑.๑ สถาบันระดับอุดมศึกษาของรัฐ</p>	<p>พิจารณาอนุญาตตามเหตุผลและความจำเป็นที่ขอ</p>	<p>๑. แบบคำขอ ๒. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอ ๓. หนังสือรับรองการขอรับการตรวจลงตราหรือเปลี่ยนแปลงประเภท การตรวจลงตราจากระดับกรมระดับขึ้นไป ๔. แบบหนังสือรับรองการจ้าง</p>
<p>๖.๑.๒ สถาบันระดับอุดมศึกษาของเอกชน</p>	<p>พิจารณาอนุญาตตามเหตุผลและความจำเป็นที่ขอ</p>	<p>๑. แบบคำขอ ๒. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอ ๓. หนังสือรับรองการขอรับการตรวจลงตราหรือเปลี่ยนแปลงประเภท การตรวจลงตราจากระดับอธิการบดี ๔. แบบหนังสือรับรองการจ้าง ๕. สัญญาจ้าง ๖. คุณวุฒิการศึกษาของผู้ยื่นคำขอ ๗. ใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันศึกษาและอนุมัติให้แต่งตั้งเป็น อธิการบดี</p>

เหตุผลและความจำเป็น	หลักเกณฑ์การพิจารณา	รายการเอกสาร
<p>๖.๑.๓ โรงเรียนนานาชาติ</p>	<p>พิจารณาอนุญาตตามเหตุผลและความจำเป็นที่ขอ</p>	<p>๑. แบบคำขอ ๒. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอ ๓. หนังสือรับรองการขอรับการตรวจลงตราหรือเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากโรงเรียนนานาชาติ ๔. แบบหนังสือรับรองการจ้าง ๕. สัญญาว่าจ้าง ๖. ใบอนุญาตจัดตั้งสถานศึกษา ๗. ใบอนุญาตให้เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา ๘. คุณวุฒิการศึกษาของผู้ยื่นคำขอ</p>
<p>๖.๑.๔ โรงเรียนของรัฐ</p>	<p>พิจารณาอนุญาตตามเหตุผลและความจำเป็นที่ขอ</p>	<p>๑. แบบคำขอ ๒. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอ ๓. หนังสือรับรองการขอรับการตรวจลงตราหรือเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการหรือผู้ว่าราชการจังหวัดที่รับผิดชอบกำกับดูแล ๔. แบบหนังสือรับรองการจ้าง</p>
<p>๖.๑.๕ โรงเรียนของเอกชน</p>	<p>พิจารณาอนุญาตตามเหตุผลและความจำเป็นที่ขอ</p>	<p>๑. แบบคำขอ ๒. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอ ๓. หนังสือรับรองการขอรับการตรวจลงตราหรือเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการหรือผู้ว่าราชการจังหวัดที่รับผิดชอบกำกับดูแล ๔. แบบหนังสือรับรองการจ้าง ๕. คุณวุฒิการศึกษาของผู้ยื่นคำขอ ๖. ใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน ๗. ใบอนุญาตให้เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา ๘. สัญญาว่าจ้าง</p>

เหตุผลและความจำเป็น	หลักเกณฑ์การพิจารณา	รายการเอกสาร
<p>๖.๒ นักรียนหรือนักศึกษา</p> <p>๖.๒.๑ สถาบันระดับอุดมศึกษาของรัฐ</p> <p>๖.๒.๒ สถาบันระดับอุดมศึกษาของเอกชน</p>	<p>พิจารณาอนุญาตตามเหตุผลและความจำเป็นที่ขอ</p> <p>พิจารณาอนุญาตตามเหตุผลและความจำเป็นที่ขอ</p>	<p>๑. แบบคำขอ</p> <p>๒. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอ</p> <p>๓. หนังสือรับรองการขอรับการตรวจลงตราหรือเปลี่ยนแปลงประเภทการตรวจลงตราจากระดับครอบครัว</p>
<p>๖.๒.๓ โรงเรียนนานาชาติ</p>	<p>พิจารณาอนุญาตตามเหตุผลและความจำเป็นที่ขอ</p>	<p>๑. แบบคำขอ</p> <p>๒. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอ</p> <p>๓. หนังสือรับรองการขอรับการตรวจลงตราหรือเปลี่ยนแปลงประเภทการตรวจลงตราจากระดับอธิการบดีขึ้นไป</p> <p>๔. ใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันศึกษาและอนุมัติให้แต่งตั้งเป็นอธิการบดี</p>
<p>๖.๒.๔ โรงเรียนของรัฐ</p>	<p>พิจารณาอนุญาตตามเหตุผลและความจำเป็นที่ขอ</p>	<p>๑. แบบคำขอ</p> <p>๒. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอ</p> <p>๓. หนังสือรับรองการขอรับการตรวจลงตราหรือเปลี่ยนแปลงประเภทการตรวจลงตราจากโรงเรียนนานาชาติ</p> <p>๔. ใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันศึกษา</p> <p>๕. ใบอนุญาตตั้งเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา</p>
<p>๖.๒.๕ โรงเรียนของเอกชน</p>	<p>พิจารณาอนุญาตตามเหตุผลและความจำเป็นที่ขอ</p>	<p>๑. แบบคำขอ</p> <p>๒. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอ</p> <p>๓. หนังสือรับรองการขอรับการตรวจลงตราหรือเปลี่ยนแปลงประเภทการตรวจลงตราจากส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการหรือผู้ว่าราชการจังหวัดที่รับผิดชอบกำกับดูแล</p> <p>๑. แบบคำขอ</p> <p>๒. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอ</p> <p>๓. หนังสือรับรองการขอรับการตรวจลงตราหรือเปลี่ยนแปลงประเภทการตรวจลงตราจากส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการหรือผู้ว่าราชการจังหวัดที่รับผิดชอบกำกับดูแล</p> <p>๔. ใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน</p> <p>๕. ใบอนุญาตให้เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา</p>

เหตุผลและความจำเป็น	หลักเกณฑ์การพิจารณา	รายการเอกสาร
๗. กรณีปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชน หรือถ่ายทำภาพยนตร์	พิจารณาอนุญาตตามเหตุผลและความจำเป็นที่ขอ	๑. แบบคำขอ ๒. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอ ๓. หนังสือรับรองการขอรับการตรวจลงตราหรือเปลี่ยนแปลงประเภทการตรวจลงตราจากราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า
๘. การเผยแพร่ศาสนาที่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวข้อง ๘.๑ กรณีศึกษาพระพุทธศาสนา หรือปฏิบัติศาสนกิจ	พิจารณาอนุญาตตามเหตุผลและความจำเป็นที่ขอ	๑. แบบคำขอ ๒. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอ ๓. หนังสือรับรองการขอรับการตรวจลงตราหรือเปลี่ยนแปลงประเภทการตรวจลงตราจากสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หรือสำนักนิกายกรรมนิครี หรือมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หรือมหาเถรสมาคม
๘.๒ กรณีเผยแพร่ศาสนา	พิจารณาอนุญาตตามเหตุผลและความจำเป็นที่ขอ	๑. แบบคำขอ ๒. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอ ๓. หนังสือรับรองการขอรับการตรวจลงตราหรือเปลี่ยนแปลงประเภทการตรวจลงตราจากกรมการศาสนา หรือสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
๙. การค้นคว้าวิจัย หรือฝึกสอนในสถาบันการศึกษา หรือสถาบันวิจัยในราชอาณาจักร	พิจารณาอนุญาตตามเหตุผลและความจำเป็นที่ขอ	๑. แบบคำขอ ๒. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอ ๓. หนังสือรับรองการขอรับการตรวจลงตราหรือเปลี่ยนแปลงประเภทการตรวจลงตราจากราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า
๑๐. กรณีปฏิบัติหน้าที่ด้านข่าวหรือผู้สื่อข่าว	พิจารณาอนุญาตตามเหตุผลและความจำเป็นที่ขอ	๑. แบบคำขอ ๒. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอ ๓. หนังสือรับรองการขอรับการตรวจลงตราหรือเปลี่ยนแปลงประเภทการตรวจลงตราจากราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า

เหตุผลและความจำเป็น	หลักเกณฑ์การพิจารณา	รายการเอกสาร
<p>๑๑. กรณีเป็นครอบครัวของคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๔(๑), (๒), (๕), (๖), (๗), (๑๐), (๑๑), (๑๒), (๑๓) และ (๑๔) (เฉพาะบิดา มารดา คู่สมรส บุตร บุตรบุญธรรมหรือบุตรของคู่สมรส)</p>	<p>๑. หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ ๒. กรณีคู่สมรสต้องมีความสัมพันธ์กันทั้งทางนิติบัญญัติหรือ ๓. กรณีบุตร บุตรบุญธรรม หรือบุตรของคู่สมรสอยู่ในความอุปการะ บุตร บุตรบุญธรรมหรือบุตรของคู่สมรสนั้นต้องยังไม่ได้สมรสและอยู่อาศัยเป็นส่วนแหว่งครัวเรือนนั้นและต้องมิอายุไม่เกิน ๒๐ ปีบริบูรณ์ หรือ ๔. กรณีบิดาหรือมารดา บิดาหรือมารดานั้นต้องมีอายุตั้งแต่ ๕๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ยกเว้นกรณีเป็นบิดาหรือมารดาของต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามมาตรา ๓๔(๑๐)</p>	<p>๑. แบบคำขอ ๒. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอ ๓. สำเนาหนังสือเดินทางของคนต่างด้าวที่ผู้ยื่นคำขอต้องการมาพำนักอยู่ด้วย ๔. สำเนาเอกสารแสดงความสัมพันธ์กัน เช่น หลักฐานการสมรส สำเนาสูติบัตร หลักฐานการจดทะเบียนรับบุตร สำเนาทะเบียนบ้าน หลักฐานการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม หรือหลักฐานอื่นจากส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๕. กรณีผู้ยื่นคำร้องติดตามคนต่างด้าวเพื่อการทำงานธุรกิจ ให้แสดงใบอนุญาตทำงานหรือใบรับค่าของคนต่างด้าวที่ผู้ยื่นคำขอต้องการมาพำนักอยู่ด้วย พร้อมหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมวัตถุประสงค์, ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)</p>
<p>๑๒. กรณีเป็นครอบครัวของผู้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร (เฉพาะบิดา มารดา คู่สมรส บุตร บุตรบุญธรรม หรือบุตรของคู่สมรส)</p>	<p>๑. มีหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ ๒. กรณีคู่สมรสต้องมีความสัมพันธ์กันทั้งทางนิติบัญญัติหรือ ๓. กรณีบุตร บุตรบุญธรรม หรือบุตรของคู่สมรสอยู่ในความอุปการะ บุตร บุตรบุญธรรมหรือบุตรของคู่สมรสนั้นต้องยังไม่ได้สมรสและอยู่อาศัยเป็นส่วนแหว่งครัวเรือนนั้นและต้องมิอายุไม่เกิน ๒๐ ปีบริบูรณ์ หรือ ๔. กรณีบิดาหรือมารดา บิดาหรือมารดานั้นต้องมีอายุตั้งแต่ ๕๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป</p>	<p>๑. แบบคำขอ ๒. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอ ๓. สำเนาเอกสารแสดงความสัมพันธ์กัน เช่น หลักฐานการสมรส สำเนาสูติบัตร หลักฐานการจดทะเบียนรับบุตร สำเนาทะเบียนบ้าน หลักฐานการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม หรือหลักฐานอื่นจากส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๔. สำเนาใบสำคัญถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และสำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของผู้มีถิ่นที่อยู่ใน</p>

เหตุผลและความจำเป็น	หลักเกณฑ์การพิจารณา	รายการเอกสาร
<p>๑๓. กรณีเป็นครอบครัวของผู้มีสัญชาติไทย (เฉพาะบิดา มารดา คู่สมรส บุตร บุตรบุญธรรม หรือบุตรของคู่สมรส)</p>	<p>๑. มีหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ ๒. กรณีคู่สมรสต้องมีความสัมพันธ์กันทั้งทาง นิตินัยและพฤตินัย หรือ ๓. กรณีบุตร บุตรบุญธรรม หรือบุตรของ คู่สมรสอยู่ในความอุปการะ บุตร บุตรบุญธรรม หรือบุตรของคู่สมรสนั้นต้องยังไม่ได้สมรสและอยู่ อาศัยเป็นส่วนหนึ่งครั้งหรือครั้งนั้นและต้องมีอายุไม่เกิน ๒๐ ปีบริบูรณ์</p>	<p>๑. แบบคำขอ ๒. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอ ๓. สำเนาเอกสารแสดงความสัมพันธ์กัน เช่น หลักฐานการสมรส (กรณีจดทะเบียนสมรสในประเทศไทยให้แสดงหลักฐานทะเบียนสมรส (คร.๒) กรณีจดทะเบียนสมรสในต่างประเทศให้แสดง หลักฐานบันทึกทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว (คร.๒๒) และ ทะเบียนสมรสในต่างประเทศ) สำเนาสูติบัตร หลักฐานการ จดทะเบียนรับรองบุตร สำเนาทะเบียนบ้าน หลักฐานการ จดทะเบียนรับรองบุตรบุญธรรม หรือหลักฐานอื่นจกส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๔. สำเนาหลักฐานการมีสัญชาติไทยของคู่สมรส บิดามารดา บุตร หรือบุตรบุญธรรม เช่น บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หลักฐานอื่นจกส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>
<p>๑๔. เพื่อปฏิบัติหน้าที่ไม่วิสาทกิจ หรือองค์การ ภาครัฐาธารณะ องค์การเอกชนระหว่างประเทศ มูลนิธิ สมาคมหอการค้าระหว่างประเทศ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หรือสภา อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย</p>	<p>พิจารณาอนุญาตตามเหตุผลและความจำเป็นที่ขอ</p>	<p>๑. แบบคำขอ ๒. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอ ๓. หนังสือรับรองการขอรับการตรวจลงตราหรือเปลี่ยนแปลง การตรวจลงตราจากหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจหรือส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้องระดับกรมหรือเทียบเท่า</p>
<p>๑๕. เป็นผู้สูงอายุเพื่อใช้ชีวิตบั้นปลาย</p>	<p>จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า ๕๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และ จะต้องมีเงินฝากธนาคารหรือรายได้ตามที่ สตม. กำหนด</p>	<p>๑. แบบคำขอ ๒. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอ ๓. หนังสือรับรองยอดเงินฝากจากธนาคารพาณิชย์ที่ตั้งอยู่ใน ประเทศไทย พร้อมสำเนาบัญชีเงินฝากประจำหรือออมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า ๘๐๐,๐๐๐ บาท หรือ ๔. หนังสือรับรองจากสถานทูต หรือสถานกงสุลเพื่อแสดงว่า เป็นผู้มีเงินได้ไม่น้อยกว่าเดือนละ ๖๕,๐๐๐ บาท หรือ ๕. หลักฐานเงินฝากตามข้อ ๓ และหลักฐานเงินได้ตามข้อ ๔ (จำนวน ๑ ปี) รวมกันไม่น้อยกว่า ๘๐๐,๐๐๐ บาท</p>

เหตุผลและความจำเป็น	หลักเกณฑ์การพิจารณา	รายการเอกสาร
๑๖. การเข้ามาเพื่อเป็นผู้ฝึกสอนนักกีฬาตามความต้องการของทางราชการ	เป็นผู้ฝึกสอนนักกีฬาไทยตามต้องการของทางราชการ	๑. แบบคำขอ ๒. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอ ๓. หนังสือรับรองการขอรับการตรวจลงตราหรือเปลี่ยนแปลงประเภทการตรวจลงตราจากสมาคมกีฬาหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องระดับกรมหรือเทียบเท่า
๑๗. กรณีเพื่อเป็นนักฟุตบอลอาชีพ	พิจารณาการอนุญาตตามเหตุผลและความจำเป็นที่ขอและได้รับการตรวจตราประเภทนักท่องเที่ยว (Tourist Visa) หมายเหตุ “มาทดสอบฝีเท้าฟุตบอล” หรือ Football Player Trial”	๑. แบบคำขอ ๒. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอ ๓. หนังสือรับรองคนต่างด้าวเข้าทำงานตามแบบของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ๔. สำเนาใบอนุญาตทำงาน (เฉพาะกรณีเปลี่ยนสถานประกอบการที่ใช้ใบรับคำขอได้) ๕. สำเนาหลักฐานการจดทะเบียนขององค์กรนั้น เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทฉบับนายทะเบียนรับรับรองไม่เกิน ๖ เดือน หรือสำเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งองค์กรจากราชการหรือสำเนาใบอนุญาตให้เข้ามาดำเนินการจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ๖. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นฉบับนายทะเบียนรับรับรองไม่เกิน ๖ เดือน (เฉพาะกรณีบริษัท) ๗. หนังสือรับรองจากบริษัท สมาคม สโมสร หรือองค์กรที่ยื่นการจ้างผู้ยื่นคำขอ ๘. สัญญาการจ้างงาน ๙. หนังสือรับรองจากกรมกีฬาแห่งประเทศไทย ๑๐. สำเนาหลักฐานรับรองภาษาอังกฤษระบุการเป็นนักกีฬาของบริษัท สมาคม/สโมสรฟุตบอลที่ผู้ยื่นคำขอเล่นอยู่/เคยเล่น ผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบของประเทศนั้นๆ ที่ใช้ประกอบกรยื่นคำขอรับการตรวจลงตราก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร หมายเหตุ เอกสารที่เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นต้องแปลเป็นภาษาไทย และให้กรมการกงสุลรับรอง

ตรวจแล้วถูกต้อง




ว่าที่ พ.ต.อ.หญิง
(ทิพย์วัน คุ้มสุวรรณสุข)
ผกก.๕๐.๖ บก.อก.สตม.

ตารางแสดงอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ภาครัฐต้องการสนับสนุน ๑๘ ประเภท
วิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) และหน่วยงานรับรอง ตามเหตุผลและความจำเป็น ข้อ ๒.๒

ประเภทอุตสาหกรรมเป้าหมาย	หน่วยงานรับรอง
๑. อุตสาหกรรมยานยนต์ (Automotive Industry)	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
๒. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Industry)	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
๓. อุตสาหกรรมการเกษตร อาหารและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agricultural, Food and Biotechnology Industry)	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
๔. อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (Chemical and Petrochemical Industry)	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
๕. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระดับคุณภาพ (Affluent Tourism Industry)	สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) และ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พิจารณารับรองร่วมกัน
๖. อุตสาหกรรมการแพทย์ (Medical Industry)	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) หรือ กรมการแพทย์
๗. อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Industry)	สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) หรือ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)
๘. อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (Automation and Robotics Industry)	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
๙. อุตสาหกรรมอากาศยานและอวกาศ (Aviation and Aerospace Industry)	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) หรือสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
๑๐. อุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ (Transportation and Logistics Industry)	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
๑๑. อุตสาหกรรมการป้องกันประเทศ (Defense Industry)	สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)
๑๒. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทน (Environmental Management and Renewable Energy)	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
๑๓. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Human Resource Development in Science and Technology)	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
๑๔. การบริหารเทคโนโลยีนวัตกรรมและ Startup Ecosystem (Management of Technology, Innovation and Startup Ecosystem)	หน่วยงานรับรองแบ่งออกเป็นประเภท ดังนี้ - การบริหารเทคโนโลยี หน่วยงานรับรอง คือ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) - นวัตกรรม หน่วยงานรับรอง คือ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) - Startup Ecosystem หน่วยงานรับรอง คือ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)

ประเภทอุตสาหกรรมเป้าหมาย	หน่วยงานรับรอง
๑๕. การพัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมาย (Targeted Technologies Development)	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
๑๖. การบริการศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Center)	กรมสรรพากร หรือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม การลงทุน (BOI)
๑๗. อุตสาหกรรมที่สนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยตรงและมีนัยสำคัญ เช่น การผลิตเชื้อเพลิงจากขยะ การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ เป็นต้น (Industries that facilitate the Circular Economy directly and significantly e.g. the production of energy-from-waste, water resources management etc.)	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือ กระทรวง อุตสาหกรรม พิจารณารับรองร่วมกัน
๑๘. อุตสาหกรรมเป้าหมายอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ตามที่คณะกรรมการนโยบาย ให้ความเห็นชอบ (Other targeted industries in accordance with the ๒๐-year National Strategic Plan as approved by the Board of the National Competitiveness Enhancement Policy for Targeted Industries Policies)	ตามที่คณะกรรมการนโยบายเพิ่มขีดความสามารถใน การแข่งขันของประเทศ สำหรับอุตสาหกรรม เป้าหมายกำหนด
๑๙. วิสาหกิจเริ่มต้น (Startup)	สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) หรือ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA)

ตรวจแล้วถูกต้อง

ว่าที่ พ.ต.อ.หญิง 
(ทิพย์วัน คิ้วสุวรรณสุข)
ผกก.ฝอ.๖ บก.อก.สตม.

เหตุผลและความจำเป็น	สิ่งที่ต้องทำในปัจจุบัน	สิ่งที่ต้องทำเพิ่มเติม	รายการเอกสาร	เหตุผล	
<p>คำสั่งที่ให้อยู่ในปัจจุบัน</p> <p>คำสั่งที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม</p>	<p>คำสั่งที่ให้อยู่ในปัจจุบัน</p> <p>คำสั่งที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม</p>	<p>คำสั่งที่ให้อยู่ในปัจจุบัน</p> <p>คำสั่งที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม</p>	<p>แบบหนังสือรับรองการจ้างตามแบบที่ สตม. กำหนด</p> <p>งบการเงินและรายการเสียภาษีเงินได้ในนิติบุคคลพร้อมใบเสร็จรับเงินปีล่าสุด (ถ้าไม่มีให้ชี้แจง)</p> <p>สรุปกิจการค้าระหว่างประเทศ (สำนักงานผู้แทน) สำนักงานภูมิภาคและบริษัทข้ามชาติ (สำนักงานสาขา) ไม่ต้องแสดงเอกสารตามข้อ ๕ และข้อ ๘</p>	<p>ไม่แก้ไข</p> <p>ไม่แก้ไข</p> <p>ไม่แก้ไข</p>	<p>ในการแก้ไขเพิ่มเติม</p>
<p>คำสั่งที่ให้อยู่ในปัจจุบัน</p> <p>คำสั่งที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม</p>	<p>คำสั่งที่ให้อยู่ในปัจจุบัน</p> <p>คำสั่งที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม</p>	<p>คำสั่งที่ให้อยู่ในปัจจุบัน</p> <p>คำสั่งที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม</p>	<p>มีหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับรองว่าเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ภาครัฐต้องกำกับดูแลและวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ตามผนวก</p>	<p>เพื่อให้เป็นไปตามบันทึก นรม. ลง ๑๒ ก.ค. ๖๕ ที่ยหนั่งสือ สตม. ที่ ๐๐๒๙๒๑๑/๔๑๘๗ ลง ๒๙ มิ.ย. ๖๕ ให้ สตม. แก้ไขคำสั่งให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ้างคนต่างด้าวประเภทแรงงานมีทักษะฝีมือ</p>	

เหตุผลและความจำเป็น		หลักเกณฑ์การพิจารณา		รายการเอกสาร		เหตุผล
คำสั่งที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน	คำสั่งที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม	คำสั่งที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน	คำสั่งที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม	คำสั่งที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน	คำสั่งที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม	ในการแก้ไขเพิ่มเติม
๓. กรณีเพื่อการลงทุนไม่น้อยกว่า ๑๐ ล้านบาท	ไม่แก้ไข	๑. มีหลักฐานการโอนเงินเข้าสู่ประเทศไทยไม่น้อยกว่า ๑๐ ล้านบาท ๒. มีหลักฐานการลงทะเบียนการซื้อ หรือเช่า โดยเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือซื้อในอาคารชุดจากหน่วยงาน หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในราคาซื้อหรือเช่าไม่น้อยกว่า ๑๐ ล้านบาท หรือ	ไม่แก้ไข	๑. แบบคำขอ ๒. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอ ๓. สำเนาหลักฐานการโอนเงินจากต่างประเทศเข้าสู่ประเทศไทยจากธนาคาร	๕. หนังสือรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับรองว่า เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ภาครัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน ๑๕ ประเภท และวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup)	-กรณีหลักเกณฑ์การพิจารณา เพื่อใช้ยอียดำให้สอดคล้องกันทั้งใน ส่วนของการขออยู่ต่อ และการเปลี่ยนแปลงทางการตรวจลงตรา -กรณีรายการเอกสาร เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.อาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ และครอบครัวที่มี หลักฐานการโอนเงินที่มี วิธีการและรูปแบบการ ชำระเงินนอกเหนือจากการโอนเงินจากธนาคาร ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระบบการ ชำระเงิน
๓. กรณีเพื่อการลงทุนไม่น้อยกว่า ๑๐ ล้านบาท หรือ	ไม่แก้ไข	๓. มีหลักฐานการ ลงทุนโดยการฝากเงิน ประจำกับธนาคารพาณิชย์ ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยซึ่งมี ผู้ถือหุ้นเป็นคนสัญชาติไทย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ไม่ น้อยกว่า ๑๐ ล้านบาท หรือ	ไม่แก้ไข	๔. สำเนาสัญญาซื้อขาย ห้องชุดและสำเนารายการจดทะเบียนแสดงการเป็น เจ้าของห้องชุดจากส่วน ราชการหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง (เฉพาะกรณีซื้อ ห้องชุด) หรือสำเนาสัญญาเช่าระยะยาว หรือ	ไม่แก้ไข	
		๓. มีหลักฐานการ ลงทุนโดยการฝากเงิน ประจำกับธนาคารพาณิชย์ ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยซึ่งมี ผู้ถือหุ้นเป็นคนสัญชาติไทย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ไม่ น้อยกว่า ๑๐ ล้านบาท หรือ	ไม่แก้ไข	๕. สำเนาหลักฐานการ ชำระเงินจากธนาคารและ สำเนาหลักฐานการฝากเงิน (เฉพาะกรณีลงทุนโดยการ ฝากเงิน) หรือ	ไม่แก้ไข	

เหตุผลและความจำเป็น		หลักเกณฑ์การพิจารณา		รายการเอกสาร		เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
คำสั่งที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน	คำสั่งที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม	คำสั่งที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน	คำสั่งที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม	คำสั่งที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน	คำสั่งที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม	
	ร่างคำสั่งที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม	๔. มีหลักฐานการลงนามโดยการหรือพันธบัตรของทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจไม่น้อยกว่า ๑๐ ล้านบาท หรือ ๕. มีหลักฐานการลงนามรวมกันตาม (๒), (๓) หรือ (๔) ไม่น้อยกว่า ๑๐ ล้านบาท	ไม่แก้ไข	ไม่แก้ไข	๖. สำเนาพันธบัตร (เฉพาะกรณีลงทุนซื้อพันธบัตรของทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจ)	ไม่แก้ไข
๔. การลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวง ทบวง กรมที่เกี่ยวข้อง	ไม่แก้ไข	ได้รับการรับรองและร้องขอจากกระทรวง ทบวง กรมที่เกี่ยวข้อง	ไม่แก้ไข	๑. แบบคำขอ ๒. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอ ๓. หนังสือรับรองการขอรับการตรวจลงตราหรือเปลี่ยนแปลงประเภทการตรวจลงตราจากส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า	ไม่แก้ไข ไม่แก้ไข ไม่แก้ไข	
๕. การลงทุนหรือการยื่นที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน	ไม่แก้ไข	พิจารณาอนุญาตตามเหตุผลและความจำเป็นที่ขอ	ไม่แก้ไข	๑. แบบคำขอ ๒. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอ ๓. หนังสือรับรองการขอรับการตรวจลงตราหรือเปลี่ยนแปลงประเภทการตรวจลงตราจากส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า	ไม่แก้ไข ไม่แก้ไข ไม่แก้ไข	
๖. การศึกษา แบ่งเป็น ๖.๑ ครุหรืออาจารย์ ๖.๑.๑ สถาบันระดับอุดมศึกษาของรัฐ	๖. การศึกษา แบ่งเป็น ๖.๑ ครุหรืออาจารย์ หรือผู้สอน ๖.๑.๑ สถาบันระดับอุดมศึกษาของรัฐ	พิจารณาอนุญาตตามเหตุผลและความจำเป็นที่ขอ	ไม่แก้ไข	๑. แบบคำขอ ๒. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอ ๓. หนังสือรับรองการขอรับการตรวจลงตราหรือเปลี่ยนแปลงประเภทการตรวจลงตราจากระดับคณะบดีขึ้นไป ๔. แบบหนังสือรับรองการจ้าง	ไม่แก้ไข ไม่แก้ไข ไม่แก้ไข	- เพื่อให้ชัดเจนและตรงกับตำแหน่งที่โรงเรียนระบุ และเป็นไปตาม พ.ร.บ. สถานครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๔๓ โดยครอบคลุมถึงผู้สอนซึ่งทำหน้าที่เสมือนครูเพียงแต่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

เหตุผลและความเป็นปัจจุบัน	หลักเกณฑ์การพิจารณา		รายการเอกสาร		เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
	คำสิ่งที่อยู่ในปัจจุบัน	คำสิ่งที่อยู่ในปัจจุบัน	คำสิ่งที่อยู่ในปัจจุบัน	รายการเอกสาร	
คำสิ่งที่อยู่ในปัจจุบัน ๖๑.๔ โรงเรียนของรัฐ	พิจารณาอนุญาตตามเหตุผลและความจำเป็นเพื่อ	คำสิ่งที่อยู่ในปัจจุบัน ไม่แก้ไข	คำสิ่งที่อยู่ในปัจจุบัน ไม่แก้ไข	๑. แบบคำขอ ๒. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอ ๓. หนังสือรับรองการขอรับการตรวจลงตราหรือเปลี่ยนแปลงประเภทการตรวจลงตราจากส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือผู้ว่าราชการจังหวัดที่รับผิดชอบกำกับดูแล ๔. แบบหนังสือรับรองการจ้าง	ไม่แก้ไข ไม่แก้ไข ไม่แก้ไข ไม่แก้ไข
๖๑.๕ โรงเรียนของเอกชน	พิจารณาอนุญาตตามเหตุผลและความจำเป็นเพื่อ	คำสิ่งที่อยู่ในปัจจุบัน ไม่แก้ไข	คำสิ่งที่อยู่ในปัจจุบัน ไม่แก้ไข	๑. แบบคำขอ ๒. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอ ๓. หนังสือรับรองการขอรับการตรวจลงตราหรือเปลี่ยนแปลงประเภทการตรวจลงตราจากส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือผู้ว่าราชการจังหวัดที่รับผิดชอบกำกับดูแล ๔. แบบหนังสือรับรองการจ้าง ๕. คุณวุฒิการศึกษาของผู้ยื่นคำขอ ๖. ใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน ๗. ใบอนุญาตให้เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา ๘. สำเนาว่าจ้าง	ไม่แก้ไข ไม่แก้ไข ไม่แก้ไข ไม่แก้ไข ไม่แก้ไข ไม่แก้ไข ไม่แก้ไข

เหตุผลและความจำเป็น		หลักเกณฑ์การพิจารณา		รายการเอกสาร		เหตุผล
คำสั่งที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน	คำสั่งที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม	คำสั่งที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน	คำสั่งที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม	คำสั่งที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน	คำสั่งที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม	ในการแก้ไขเพิ่มเติม
๖.๒ นักเรียนหรือนักศึกษา ๖.๒.๑ สถาบันระดับอุดมศึกษาของรัฐ	ไม่แก้ไข	พิจารณาอนุญาตตามเหตุผลและความจำเป็นที่ขอ	ไม่แก้ไข	๑. แบบคำขอ ๒. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอ ๓. หนังสือรับรองการขอรับการตรวจลงตราหรือเปลี่ยนแปลงประเภทการตรวจลงตราจากระดับคอมบิตีขึ้นไป	ไม่แก้ไข ไม่แก้ไข ไม่แก้ไข	
๖.๒ สถาบันระดับอุดมศึกษาของเอกชน	ไม่แก้ไข	พิจารณาอนุญาตตามเหตุผลและความจำเป็นที่ขอ	ไม่แก้ไข	๑. แบบคำขอ ๒. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอ ๓. หนังสือรับรองการขอรับการตรวจลงตราหรือเปลี่ยนแปลงประเภทการตรวจลงตราจากระดับอธิการบดีขึ้นไป ๔. ใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันศึกษาและอนุมัติให้แต่งตั้งเป็นอธิการบดี	ไม่แก้ไข ไม่แก้ไข ไม่แก้ไข ไม่แก้ไข	
๖.๓ โรงเรียนนานาชาติ	ไม่แก้ไข	พิจารณาอนุญาตตามเหตุผลและความจำเป็นที่ขอ	ไม่แก้ไข	๑. แบบคำขอ ๒. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอ ๓. หนังสือรับรองการขอรับการตรวจลงตราหรือเปลี่ยนแปลงประเภทการตรวจลงตราจากโรงเรียมนานาชาติ ๔. ใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันศึกษา ๕. ใบอนุญาตตั้งเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา	ไม่แก้ไข ไม่แก้ไข ไม่แก้ไข ไม่แก้ไข ไม่แก้ไข	

เหตุผลและความจำเป็น	หลักเกณฑ์การพิจารณา	รายการเอกสาร	เหตุผล
คำสิ่งที่อยู่ในปัจจุบัน	คำสิ่งที่อยู่ในปัจจุบัน	คำสิ่งที่อยู่ในปัจจุบัน	คำสิ่งที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม
<p>๖๒๔ โรงเรียนของรัฐ</p> <p>ไม่แก้ไข</p>	<p>พิจารณาอนุญาตตามเหตุผลและความจำเป็นที่ขอ</p>	<p>ไม่แก้ไข</p>	<p>ไม่แก้ไข</p> <p>ไม่แก้ไข</p> <p>ไม่แก้ไข</p>
<p>๖๒๕ โรงเรียนของเอกชน</p> <p>ไม่แก้ไข</p>	<p>พิจารณาอนุญาตตามเหตุผลและความจำเป็นที่ขอ</p>	<p>ไม่แก้ไข</p>	<p>ไม่แก้ไข</p> <p>ไม่แก้ไข</p> <p>ไม่แก้ไข</p> <p>ไม่แก้ไข</p>

เหตุผลและความจำเป็น	หลักเกณฑ์การพิจารณา	รายการเอกสาร	เหตุผล
คำสั่งที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน	คำสั่งที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน	คำสั่งที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน	คำสั่งที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
๗. การปฏิบัติหน้าที่ สื่อมวลชน หรือถ่ายทอด ภาพยนตร์	คำสั่งที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน พิจารณานโยบายตามเหตุผล และความจำเป็นที่ขอ	คำสั่งที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ไม่แก้ไข	ไม่แก้ไข
๘. การเผยแพร่ศาสนา ที่ได้รับความเห็นชอบจาก กระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวข้อง	คำสั่งที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ไม่แก้ไข	คำสั่งที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ไม่แก้ไข	ไม่แก้ไข
๘.๑ กรณีศึกษา พระพุทธศาสนา หรือ ปฏิบัติศาสนกิจ	คำสั่งที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ไม่แก้ไข	คำสั่งที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ไม่แก้ไข	ไม่แก้ไข
๘.๒ กรณีเผยแพร่ ศาสนา	คำสั่งที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ไม่แก้ไข	คำสั่งที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ไม่แก้ไข	ไม่แก้ไข

ในการแก้ไขเพิ่มเติม
- เพื่อให้สอดคล้องกับ มติ ครม. เมื่อวันที่ ๗ ธ.ค.๖๔ ซึ่งรับทราบ และเห็นชอบมาตรการ ส่งเสริมการค้าขายทำ ภาพยนตร์ต่างประเทศ ในประเทศไทย ตาม มติคณะกรรมการบริหาร สถานการณ์เศรษฐกิจ จากผลกระทบของ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓ ธ.ค. ๖๔

รายการเอกสาร
ร่างคำสั่งที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม
ไม่แก้ไข
ไม่แก้ไข
ไม่แก้ไข

คำสั่งที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
๑. แบบคำขอ
๒. สำเนาหนังสือเดินทาง ของผู้ยื่นคำขอ
๓. หนังสือรับรองการ ขอรับการตรวจลงตราหรือ เปลี่ยนประเภทการตรวจ ลงตราจากส่วนราชการ ระดับกรมหรือเทียบเท่า

คำสั่งที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
๑. แบบคำขอ
๒. สำเนาหนังสือเดินทาง ของผู้ยื่นคำขอ
๓. หนังสือรับรองการ ขอรับการตรวจลงตราหรือ เปลี่ยนประเภทการตรวจ ลงตราจากกรมการศาสนา หรือสำนักพระพุทธศาสนา แห่งชาติ

คำสั่งที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
๑. แบบคำขอ
๒. สำเนาหนังสือเดินทาง ของผู้ยื่นคำขอ
๓. หนังสือรับรองการ ขอรับการตรวจลงตราหรือ เปลี่ยนประเภทการตรวจ ลงตราจากกรมการศาสนา หรือสำนักพระพุทธศาสนา แห่งชาติ

คำสั่งที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
๑. แบบคำขอ
๒. สำเนาหนังสือเดินทาง ของผู้ยื่นคำขอ
๓. หนังสือรับรองการ ขอรับการตรวจลงตราหรือ เปลี่ยนประเภทการตรวจ ลงตราจากกรมการศาสนา หรือสำนักพระพุทธศาสนา แห่งชาติ

เหตุผลและความจำเป็น		หลักเกณฑ์การพิจารณา		รายการเอกสาร		เหตุผล
คำสั่งที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน	คำสั่งที่ใช้อยู่เพิ่มเติม	คำสั่งที่ใช้อยู่ปัจจุบัน	คำสั่งที่ใช้อยู่เพิ่มเติม	คำสั่งที่ใช้อยู่ปัจจุบัน	คำสั่งที่ใช้อยู่เพิ่มเติม	
๙. การค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์หรือฝึกสอนในสถาบันค้นคว้าหรือสถาบันการศึกษาในราชอาณาจักร	๙. การค้นคว้าวิจัยหรือฝึกสอนในสถานศึกษาหรือสถาบันวิจัยในราชอาณาจักร	พิจารณาอนุญาตตามเหตุผลและความจำเป็นที่ขอ	ไม่แก้ไข	๑. แบบคำขอ ๒. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอ ๓. หนังสือรับรองการขอรับการตรวจลงตราหรือเปลี่ยนแปลงประเภทการตรวจลงตราจากส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า	ไม่แก้ไข ไม่แก้ไข ไม่แก้ไข	เพื่อแก้ไขปัญหาการตีความว่าสามารถขอรับการตรวจลงตรา หรือ ขอ เปลี่ยน ประเภทการตรวจลงตราได้เฉพาะกรณีเป็นการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์เท่านั้น
๑๐. การปฏิบัติหน้าที่ด้านช่างฝีมือหรือผู้เชี่ยวชาญ	ไม่แก้ไข	พิจารณาอนุญาตตามเหตุผลและความจำเป็นที่ขอ	ไม่แก้ไข	๑. แบบคำขอ ๒. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอ ๓. หนังสือรับรองการขอรับการตรวจลงตราหรือเปลี่ยนแปลงประเภทการตรวจลงตราจากส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า	ไม่แก้ไข ไม่แก้ไข ไม่แก้ไข	
๑๑. กรณีเป็นครอบครัวของต่างชาติที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๔(๑), (๒), (๕), (๖), (๗), (๑๐), (๑๑), (๑๒), (๑๓) และ (๑๔) (เฉพาะบิดา มารดา คู่สมรส บุตร บุตรบุญธรรมหรือบุตรของคู่สมรส)	ไม่แก้ไข	๑. หลักฐานแสดง ความสัมพันธ์ ๒. กรณีคู่สมรสต้องมีความสัมพันธ์กันทั้งทาง นิติบัญญัติและพฤตินัยหรือ ๓. กรณีบุตร บุญธรรม หรือบุตรของคู่สมรส ขออยู่ไม่ครบอายุภาวะบุตรบุญธรรม ยังไม่ได้สมรสและอยู่อาศัย เป็นส่วนแห่งครัวเรือนนั้น และต้องมีอายุไม่เกิน ๒๐ ปีบริบูรณ์ หรือ ๔. กรณีบิดาหรือมารดา บิดาหรือมารดานั้นต้องมีอายุตั้งแต่ ๕๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป	ไม่แก้ไข ไม่แก้ไข ไม่แก้ไข	๑. แบบคำขอ ๒. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอ ๓. สำเนาหนังสือเดินทางของคนต่างด้าวที่ผู้ยื่นคำขอ ต้องการมาพำนักอยู่ด้วย ๔. สำเนาเอกสารแสดง ความสัมพันธ์กัน เช่น หลักฐานการสมรส สำเนา สูติบัตร หลักฐานการจดทะเบียนรับรองบุตร สำเนา ทะเบียนบ้าน หลักฐานการจดทะเบียนรับรองบุตรบุญธรรม หรือหลักฐานอื่นจากส่วน ราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ไม่แก้ไข ไม่แก้ไข ไม่แก้ไข ไม่แก้ไข	

เหตุผลและความจำเป็น	หลักเกณฑ์การพิจารณา	รายการเอกสาร	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม	
<p>คำสิ่งที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน</p> <p>ร่างคำสั่งที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม</p>	<p>หลักเกณฑ์การพิจารณา</p> <p>ร่างคำสั่งที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม</p>	<p>รายการเอกสาร</p> <p>ร่างคำสั่งที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม</p>	<p>เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม</p>	
<p>๑๒. กรณีเป็นครอบครัวของผู้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร (เฉพาะบิดา มารดา คู่สมรส บุตร บุตรบุญธรรม หรือบุตรของคู่สมรส)</p>	<p>ไม่แก้ไข</p>	<p>คำสิ่งที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน</p> <p>ยกร่าง กรณียกเว้น บิดา หรือมารดาของคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามมาตรา ๓๔ (๑๐)</p>	<p>คำสิ่งที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน</p> <p>๕. กรณีผู้ยื่นคำร้องติดตามคนต่างด้าวเพื่อการทางธุรกิจให้แสดงใบอนุญาตทำงานหรือใบรับคำขอของคนต่างด้าวที่ผู้ยื่นคำขอต้องการมาพำนักอยู่ด้วยพร้อมหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตินิติบุคคลพร้อมวัตถุประสงค์, ใบทะเบียนวัตถุประสงค์, บัญชีรายชื่อภาษีมูลค่าเพิ่ม, บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)</p>	<p>ไม่แก้ไข</p>
<p>๑๒. กรณีเป็นครอบครัวของผู้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร (เฉพาะบิดา มารดา คู่สมรส บุตร บุตรบุญธรรม หรือบุตรของคู่สมรส)</p>	<p>ไม่แก้ไข</p>	<p>คำสิ่งที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน</p> <p>๑. แบบคำขอ</p> <p>๒. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอ</p> <p>๓. สำเนาเอกสารแสดงความสัมพันธ์กัน เช่น ความสัมพันธ์กัน เช่น หลักฐานการสมรส สำเนาสูติบัตร หลักฐานการจดทะเบียนรับรองบุตร สำเนาทะเบียนบ้าน หลักฐานการจดทะเบียนรับรองบุตรบุญธรรม หรือหลักฐานอื่นจากส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ไม่แก้ไข</p> <p>ไม่แก้ไข</p> <p>ไม่แก้ไข</p>	<p>ไม่แก้ไข</p>
<p>๑๒. กรณีเป็นครอบครัวของผู้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร (เฉพาะบิดา มารดา คู่สมรส บุตร บุตรบุญธรรม หรือบุตรของคู่สมรส)</p>	<p>ไม่แก้ไข</p>	<p>คำสิ่งที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน</p> <p>๑. มีหลักฐานแสดงความสัมพันธ์</p> <p>๒. กรณีคู่สมรสต้องมีความสัมพันธ์กันทั้งทางนิตินัยและพฤตินัย หรือ</p> <p>๓. กรณีบุตร บุตรบุญธรรม หรือบุตรของคู่สมรส ของอยู่ในความอุปการะ บุตรบุญธรรม หรือบุตรของคู่สมรส นั้นต้องยังไม่สมรส และอยู่อาศัยเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดร่วมกัน และต้องมีอายุไม่เกิน ๒๐ ปีบริบูรณ์ หรือ</p> <p>๔. กรณีบิดาหรือมารดา บิดาหรือมารดา นั้นต้องมีอายุตั้งแต่ ๕๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป</p>	<p>ไม่แก้ไข</p> <p>ไม่แก้ไข</p> <p>ไม่แก้ไข</p>	<p>ไม่แก้ไข</p>

เหตุผลและความจำเป็น		หลักเกณฑ์การพิจารณา		รายการเอกสาร		เหตุผล
คำสั่งที่ชื่อย่อในปัจจุบัน	คำสั่งที่ชื่อย่อแก้ไขเพิ่มเติม	คำสั่งที่ชื่อย่อในปัจจุบัน	คำสั่งที่ชื่อย่อแก้ไขเพิ่มเติม	คำสั่งที่ชื่อย่อในปัจจุบัน	คำสั่งที่ชื่อย่อแก้ไขเพิ่มเติม	ในการแก้ไขเพิ่มเติม
๑๔. เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในวิสาหกิจ หรือองค์การ ภาครัฐสาธารณะ องค์กรเอกชนระหว่างประเทศ มูลนิธิ สมาคม หอการค้า ระหว่างประเทศ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	ไม่แก้ไข	พิจารณาอนุญาตตามเหตุผล และความจำเป็นที่ขอ	ไม่แก้ไข	๑. แบบคำขอ ๒. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอ ๓. หนังสือรับรองการขอรับการตรวจลงตราหรือเปลี่ยนแปลงประเภทตรวจลงตราจากหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องระดับกรมหรือเทียบเท่า	ไม่แก้ไข ไม่แก้ไข ไม่แก้ไข	
๑๕. เป็นผู้สูงอายุเพื่อใช้ชีวิตบั้นปลาย	ไม่แก้ไข	จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า ๕๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และจะต้องมีเงินฝากธนาคาร หรือรายได้ตามที่ สศท. กำหนด	ไม่แก้ไข	๑. แบบคำขอ ๒. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอ ๓. หนังสือรับรองยอดเงินฝากจากธนาคารพาณิชย์ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย พร้อมสำเนาบัญชีเงินฝากประจำหรือออมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า ๘๐๐,๐๐๐ บาท หรือ ๔. หนังสือรับรองจากสถานทูต หรือสถานกงสุล เพื่อแสดงว่ามีผู้มีเงินไม่น้อยกว่าเดือนละ ๖๕,๐๐๐ บาท หรือ ๕. หลักฐานเงินฝากตามข้อ ๓ และหลักฐานเงินได้ตามข้อ ๔ (จำนวน ๑ ปี) รวมกันไม่น้อยกว่า ๘๐๐,๐๐๐ บาท	ไม่แก้ไข ไม่แก้ไข ๓. หนังสือรับรองยอดเงินฝากจากธนาคารพาณิชย์ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย พร้อมสำเนาบัญชีเงินฝากประจำหรือออมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า ๘๐๐,๐๐๐ บาท หรือ ไม่แก้ไข	- เพื่อใช้ถ้อยคำให้สอดคล้องกันทั้งในส่วนของการขอยุติ และการเปลี่ยนแปลงประเภทตรวจลงตรา

เหตุผลและความจำเป็น คำสั่งที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน	ร่างคำสั่งที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม	หลักการพิจารณา คำสั่งที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน	หลักการพิจารณา คำสั่งที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม	รายการเอกสาร คำสั่งที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม	เหตุผล ในการแก้ไขเพิ่มเติม	
		คำสั่งที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน	คำสั่งที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม	<p>๗. หนังสือรับรองจาก บริษัท สมาคม สโมสร หรือ องค์การยืนยันการจ้างผู้ยื่น คำขอ</p> <p>๘. สัญญาการจ้างงาน</p> <p>๙. หนังสือรับรองจาก การกีฬาแห่งประเทศไทย</p> <p>๑๐. สำเนาหลักฐานรับรอง ภาษาอังกฤษของบริษัท สมาคม/ นักกีฬาของบริษัท สมาคม/ สโมสรฟุตบอลที่ผู้ยื่นคำขอ เล่นอยู่/เคยเล่น ผ่านการ รับรองจากกระทรวงการ ต่างประเทศหรือหน่วยงานที่ รับผิดชอบของประเทศไทยนั้น ๆ ที่ใช้ประกอบการยื่นคำขอรับ การตรวจลงตราก่อนเดินทาง เข้ามาในราชอาณาจักร</p> <p>หมายเหตุ เอกสารที่เป็น ภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่น ต้องแปลเป็นภาษาไทย และ ให้กรมการกงสุลรับรอง</p>	<p>ไม่แก้ไข</p> <p>ไม่แก้ไข</p> <p>ไม่แก้ไข</p> <p>ไม่แก้ไข</p>	